

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์

ในกรณีมีคนที่แอบถ่ายภาพ คลิปวีดีโอลามกอนาจาร แล้วนำไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตแล้วมีการส่งต่อกันไปทางอินเทอร์เน็ตหรือมีการจัดทำเป็น วีซีดี ออกจำหน่าย กรณีนี้จะถือว่าทำผิดกฎหมายอย่างไรบ้าง

กรณีแรก คนที่แอบถ่ายภาพลามกอนาจาร แล้วเอาภาพ หรือ คลิปวีดีโอมาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตย่อมมีความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการแพร่ภาพเพราะเป็นการเอาภาพที่เขาไม่ตั้งใจให้ถ่าย หรือไปแอบถ่ายในห้องน้ำ เอามาเผยแพร่ก็เป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการแพร่ภาพ มีความผิดทางกฎหมายอาญา ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน สองแสนบาท แต่ผู้เสียหายต้องไปแจ้งความร้องทุกข์และนอกจากนี้ยังเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้อีกด้วย

ในกรณีที่มีการถ่ายคลิป วีดีโอ ภาพ ไปเปลือย อาจจะเป็นกรณีตั้งใจถ่ายไว้ดูเล่นกันเอง เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ แล้วโทรศัพท์หาย แล้วมีคนเก็บได้ หรือเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์พัง เลยเอาไปซ่อม หากต่อมาช่างซ่อม นำมาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต หรือ ทำเป็น ซี ดี ขายเป็น กรณีนี้จะมีใครทำผิดกันบ้าง

ในกรณีนี้ต่างจากกรณีที่แล้ว เพราะไม่ใช่การแอบถ่าย แต่เป็นการตั้งใจถ่ายไว้ดูเอง แต่บังเอิญมือถือหาย แล้วคนที่เก็บได้ ก็นำเอาภาพถ่าย หรือ คลิปวีดีโอ ไปลงอินเทอร์เน็ตแล้วส่งต่อ คนที่ลงอินเทอร์เน็ตแล้วส่งต่อก็ย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพราะเป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และก็เป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการแพร่ภาพมีความผิดทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท ซึ่งก็เป็นทำนองเดียวกันกับถ่ายเป็นคลิปวีดีโอ เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์พัง ต่อมานำคอมพิวเตอร์ไปซ่อม แล้วช่างซ่อมเจอไฟล์ภาพหรือวีดีโอ แล้วก็นำไปส่งต่อ ก็ต้องรับผิดเช่นเดียวกัน

ในกรณีคนที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเป็นเจ้าของเว็บไซต์ แล้วแจ้งกับคนที่ต้องการจะดูว่าต้องเสียเงินค่าดู ก็มีความผิดเพิ่มอีกคือ เป็นการหาประโยชน์ทางการค้า คนที่ทำก็มีความผิดเข้าข่ายตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งในกรณีนี้แม้ไม่มีผู้เสียหายหรือผู้แจ้งความร้องทุกข์ ตำรวจก็ไปจับได้เพราะเป็นการเผยแพร่ภาพลามกอนาจารอันเป็นการหาประโยชน์ทางการค้า โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 พันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ด้วย มีโทษจำคุก 1 ปีถึง 5 ปีด้วย

กรณีคนได้รับเมลล์มีภาพไปเปลือย แล้วส่งต่อทางอินเทอร์เน็ตหรือ ที่เรียกว่า Forward Mail ก็มีความผิดเช่นเดียวกันตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพราะเป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ผู้กระทำความผิดอาจโดนลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท แม้จะไม่ส่งต่อแต่เปิดให้คนอื่นดู ย่อมมีความผิดหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการแพร่ภาพเช่นเดียวกันตามประมวลกฎหมายอาญา แต่ถ้าเปิดดูเองคนเดียว ไม่ให้คนอื่นดู ในกรณีนี้ไม่มีความผิด

คนที่เอาภาพ หรือ คลิป ไปทำวีซีดี แล้วจำหน่าย (หรือเรียกง่าย ๆ ว่าพ่อค้าวีซีดีลามก) ก็ผิดกฎหมายเช่นกัน เพราะเป็นการเผยแพร่ภาพลามกเพื่อการค้า มีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี

นอกจากนี้ถ้ากรณีเอาภาพหน้าดารามาใส่ในภาพคนเปลือยกาย แล้วเอาลงเว็บไซต์เผยแพร่ว่าเป็นภาพดาราคอนนี้เปลือยกาย กรณีนี้ก็เป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เช่นกัน คนผิดต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี

กรณีมีพวกโรคจิตแอบดูคนอาบน้ำ แล้วถ่ายภาพคนอาบน้ำแต่ไม่ได้นำไปเผยแพร่ต่อ คนแอบดูกับคนถ่ายภาพ (เน้นว่าไม่ได้นำไปเผยแพร่ต่อทางอินเทอร์เน็ตหรือนำไปลงแผ่นซีดีขาย แค่แอบดูเฉยๆหรือถ่ายภาพเฉยๆ) คนเหล่านี้มีความผิดเพียงลหุโทษคือ ก่อความเดือนร้อนรำคาญตามกฎหมายอาญา เป็นลหุโทษคือได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน

หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท แล้วถ้าเหตุการณ์นี้เกิดมาเกิน 1 ปี ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดี ก็ขาดอายุความไม่ต้องรับแต่อย่างใด

ตำรวจแนะนำว่าผู้เสียหายควรแจ้งความ แม้คลิปที่ว่าจะเป็นแค่คนหน้าคล้ายก็ตาม ก็แจ้งความได้เพราะทำให้ตนเองเสียชื่อเสียง โดยตำรวจจะทำการสืบสวนคนที่เอามาเผยแพร่ ต่อไปก็มีการสกัดกั้นไม่ให้เผยแพร่ต่อไป ถ้าลบได้หรือทำลายได้ก็ทำให้ทันที โดยก่อนที่ลบตำรวจก็รวบรวมข้อมูลคนที่จะเอามาลงเพื่อจะจัดการกับคนร้ายต่อไป ซึ่งตำรวจยืนยันสามารถสืบหาตัวผู้กระทำความผิดได้ไม่ยาก โดยสืบต้นต่อได้ว่ามาจากไหน เข้าเว็บไซต์ไหน เว็บไซต์นี้เป็นของใคร เข้ามาได้ยังไง ภาพเข้าสู่ระบบได้นี้ใครทำ ส่งมาจากใคร ใครเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ซึ่งผู้ทำผิดกฎหมายต้องรับโทษหนัก แม้เป็นคดียอมความได้ แต่ผู้เสียหายต้องมาร้องทุกข์ก่อน

ในกรณีนี้เห็นได้ว่าคนที่ชอบเผยแพร่ภาพโป๊เปลือยถือว่ามี ความผิด ซึ่งผู้เสียหายสามารถที่จะเรียกฟ้องร้องเอาผิดได้ทั้งทางอาญาและทางแพ่ง และก็ขอฝากเป็นอุทาหรณ์ ให้มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

สรุปง่ายๆ ไม่ว่า คุณจะเป็นคนถ่ายภาพ คนแอบดู คนดูผ่านทาง คนเอาภาพลงอินเทอร์เน็ต หรือคนที่ได้รับภาพแล้วส่งต่อทางอินเทอร์เน็ต หรือ เปิดให้เพื่อนดู หรือ ทำแผ่น วิซีดีไว้ขาย หรือ แจก ก็มีความผิดทั้งสิ้น ที่ไม่ผิดมีกรณีเดียวคือ เก็บไว้ดูคนเดียว

กันทร กฤตรัชชพันธ์

นิติกร

